
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

สมัยสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. ๒๕66 

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. 

ณ  หอ้งประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี (ชั้น ๕) 
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รายชื่อผู้เข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  

สมัยสามัญ สมัยที่สอง (คร้ังท่ี 2) ประจำปี พ.ศ. ๒๕66 

วันท่ี 24 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (ชั้น ๕) 

ผู้มาประชุม  (สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี) 

1. นายชัยวัฒน์     อินทร์เลิศ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

2. นายเฉลิมพงษ์    รังสิวัฒนศักดิ์ รองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 1 

3. นายชุมพล    คุ้มวงศ์           รองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 2 

4. นายวิรัช      แดงกลาง เลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

5. นายเตชิต     มั่นหรั่ง  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี ๑ อำเภอลำลูกกา 

6. นางภิรมณ์     ตลับทอง สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอลำลูกกา 

7. นายสำเริง    อุรติ        สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 4 อำเภอลำลูกกา 

8. นางปกเกษ     คงเขียว สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 5 อำเภอลำลูกกา 

9. นายประภาส    สุกเอี่ยม     สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 6 อำเภอลำลูกกา 

10. นายคณาธิป  ใจกระสันติ     สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 7 อำเภอลำลูกกา 

11. นายโอภาส    รักหอม สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 8 อำเภอลำลูกกา 

12. นายประเสริฐ    ภาคีผล  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอคลองหลวง 

13. นางอารีย์  ใจแคล้ว สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอคลองหลวง 

14. นายวรรณลภย์   ติวารี  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 5 อำเภอคลองหลวง 

15. นายสมพร    บุญมา  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 6 อำเภอคลองหลวง 

16. นายสัญชาติ    คุระนันท์ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 7 อำเภอคลองหลวง 

17. นายไพโรจน์    ประจักษ์แจ้ง สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 8 อำเภอคลองหลวง 

18. นางสาวณัฐรุจา   คุ้มทรัพย์ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 9 อำเภอคลองหลวง 

19. นายชนภัทร    นันทกาวงศ์ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอธัญบุร ี

20. นางสาวเกวลิน    หลีนวรัตน์ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 5 อำเภอธัญบุร ี

21. นายบุญลือ    อยู่ยืน  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอเมืองปทุมธานี 

22. นายสุเทพ    สมใจ  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอเมืองปทมุธานี 

23. นายพรรณทอง  นพขำ  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 4 อำเภอเมืองปทุมธานี 

24. นายเสนยี์  มูลขำ  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 5 อำเภอเมืองปทุมธานี 

25. นายสมร   แตงอ่อน สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอลาดหลุมแก้ว 

26. นายพิชัย   ตาลอ่อน สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอสามโคก 
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27. นายสวง  สีเขียว        สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอสามโคก 

28. นายสมบัติ  วงค์กวน สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอหนองเสือ 

ผู้ลาการประชุม   (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี) 

1. นายสายเทพ  จันบางพลี สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 9 อำเภอลำลูกกา 

2. ร.ต.อ. ภูวดล    มงคลพิทักษ์กุล สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 3 อำเภอคลองหลวง 

3. นายศุภชัย   เรอืงศรี สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 4 อำเภอคลองหลวง 

4. นายเอกชัย  กลิ่นกุสุม สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอธัญบุรี 

5. นายสมศักดิ์    เกียรติพัฒนาชัย สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 3 อำเภอธัญบุรี 

6. นายนำศิลป์  คุณาวิชชา สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 3 อำเภอเมืองปทุมธานี 

7. นายทนงศักดิ์     อาภาโรจนกิจ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 6 อำเภอเมืองปทุมธานี 

8. นายสุริยา     ธรรมธารา สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอหนองเสือ 
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ผู้เข้าประชุม (ฝ่ายบริหาร) 

1. พล.ต.ท.คำรณวิทย์  ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

2. นายสิระพงษ์  สิริโพธินันท์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 2 

3. นางสาวพัชร์ชสิา พชิระธารรีัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 3 

4. พล.อ.อ.สักก์สกล แสงสุกรัตน์วดี ที่ปรึกษานายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

5. นายอดุลย์ มะหะหมัด  ที่ปรึกษานายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

6. นายเด่นวันชัย สำราญราษฎร์ ที่ปรึกษานายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

7. พล.ต.ต.วัฒนา วงศ์จันทร์  ที่ปรึกษานายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

ผู้เข้าประชุม (ฝ่ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี) 

1. นายยุทธนา  แสงพงศานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

2. นางจีระกิต อิศรวิชิตชัยกุล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  

     รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 

3. นางรุ่งนภา โพธิ์ประสิทธิ์  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

4. นางจติภินันท์ ทองเสน  เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

5. นางสาวกมลวรรณ  วงษ์สมุทร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

6. นางจงกลณี ฤทธิ์ทวี  นักบรหิารงานการคลังระดับต้น (แทน)  

    ผู้อำนวยการกองคลัง 

7. นายประเทอืง กันธสมาส  วิศวกรโยธาเชีย่วชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 

8. นางรัชนี คงเจริญ   ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 

9. นายธัญณัฐเทพ เดชโชติภณ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

10. นางบุณฑริกา เดชอุ่ม  นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น (แทน)  

    ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  

11. นายสุดเขต พลพยัคฆ์กุล  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

12. นางพิชชานันท์ เกษมวราภรณ์ ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

13. นายจรัสพงษ์ สระแก้ว  ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา 

14. นางสาววรรณิภา ชื่นพันธุ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

15. นายกัณฑ์อเนก ปุเรนเต  รองผู้อำนวยการโรงเรยีนสามโคก (แทน) 

     ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโคก 

16. นางสาวณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าง้ิว 

17. นางสาวสุภาพรณ์   ก้อนทอง นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น 

18. นางสาวอวิลักษณ์  คำดี  นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น 
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19. นางศันสนยี์  หอมจันทร์  นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น 

20. นางสาวสุกัญญา อยู่สิงห์  นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น 

21. นางฐานะมาศ มะลิลา  นักบรหิารงานการคลัง ระดับต้น 

22. นายพฤฒ   พุทธิพัฒน์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

23. นางสาวพนารัตน์   บุญเทศนา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

24. นางสาวชญาพร อ่อนสอาด นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ   

25. นางสาวลินดา ชื่นอารมณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 

26. นางสาวสุภาภรณ์ ไชโย  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

27. นางสาวอลิษา   โต๊ะเอียด  นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ 

28 นางเบญญาภา เขมะวานิช ครบิบิน  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 

29. นางดวงกมล  ณ หนองคาย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

30. นางทัศนีย์  แพงอานนท์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

31. นางสาวปิยะวรรณ  แสงปลั่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

32. นายศักดิพัฒน์  ราญจติต์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

33. นางสาวกนกวรรณ มหาสุภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

34. นายสมศักดิ์  กระจกเหลี่ยม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

35. นางสาวจุฑาทิพย์  ศรสีวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

36. นายเกษม  จันทร์แบบ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

37. นางสาวรชติา  เศวตธนอรรถ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 

38. นายพลวัฒณ์ จันทร์มา  พนักงานขับรถยนต์ 

39. นายสมเกียรติ พิพัฒนชัยมงคล พนักงานขับรถยนต์ 

40. นายพงศธร ป้อมสุด  พนักงานขับรถยนต์ 

41. นายธวัชชัย เขียวนลิ  พนักงานขับรถยนต์ 

42. นางเพ็ญศร ีแก้วลาย  คนงานทั่วไป 

43. นางสาวภูรัชญา รจนาจักร คนงานทั่วไป 

44. นางสาวปรารถนา ต้นพุ่ม  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

45. นางแก้วกาญจน์ จ้อยศรเีกตุ คนงานทั่วไป 
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เริ่มประชุมเวลา    ๑0.0๐  น. 

เลขานุการสภา อบจ. - ถึงกำหนดเวลาการประชุมแล้ว มีสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุม 

ตามมาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕62 และข้อ ๒๕  

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ. ๒๕65 จึงจะได้

ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ 

สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. ๒๕66 ต่อไป 

- ในลำดับแรกขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียนบู ชา 

    พระรัตนตรัย และทำหนา้ที่ประธานในที่ประชุม ขอเรียนเชญิครับ 

ประธานสภา อบจ.  - ขอเชญิท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี 

    ทั้ง ๒ ท่าน ขึน้ประจำที่ ครับ 

    - เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ท่านรองนายก 

       องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ีสมาชิกสภาองค์การ บ ริ ห า ร ส่ ว น 

       จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  

      วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2) ประจำปี  

      พ.ศ. 2566 

    เพื่ อ พิ จ า ร ณ า ร่ า ง ข้ อ บั ญ ญั ติ อ งค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั งห วั ด                    

    เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67 ขององค์การ 

      บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 และญัตติอื่น ๆ  

     ที่ทางฝ่ายบริหารได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

  บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2) 

ประจำปี พ.ศ. ๒๕66 ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 นะครับ  

- ระเบียบวาระที่  ๑ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง   ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา อบจ.  1. นายสายเทพ จันบางพลี  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 9   

อำเภอลำลูกกา 

2. ร.ต.อ. ภูวดล   มงคลพิทักษ์กุล สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 3 

อำเภอคลองหลวง 

3. นายศุภชัย เรอืงศรี สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอคลองหลวง 
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ประธานสภา อบจ.  4. นายเอกชัย กลิ่นกุสุม  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที ่1 อำเภอธัญบุรี 

5. นายสมศักดิ์ เกียรติพัฒนาชัย สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 3 

อำเภอธัญบุรี 

6. นายนำศิลป์ คุณาวชิชา  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 3  

อำเภอเมืองปทุมธานี 

7. นายทนงศักดิ์  อาภาโรจนกิจ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 6 

อำเภอเมืองปทุมธานี 

8. นายสุริยา  ธรรมธารา   สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอ

หนองเสือ 

-  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด   

    เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕67   

    ขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี (ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3) 

  -  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในคราวประชุม           

สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕66 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕66 

ที่ประชุมได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67 ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในวาระที่ ๑ ไปแล้วนั้น และประธานสภาฯ 

ได้ส่งร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจารณา     

- บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งกลับมาให้สภาได้พิจารณาต่อ 

ในวาระที่  ๒ ในวันนี้  ต่อไปขอเชิญเลขานุการคณะกรรมการแปรญั ตติ  

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายเฉลิมพงษ์ รังสิวัฒนศักดิ์     

แถลงผลการแปรญัตติ ครับ 

นายเฉลิมพงษ์ รังสิวัฒนศักดิ์  - เรียน ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปทุมธาน ีที่เคารพ   

                      - ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ในคราวประชุม  

     สมัยสามัญ สมัยที่สอง พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566  

      ได้มีมติ รับหลักการแห่ งร่างข้อบัญญั ติองค์การบริหารส่วนจั งหวัด                      

   เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67 ขององค์การ 
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นายเฉลิมพงษ์ รังสิวัฒนศักดิ์ บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ       

   ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาคำเสนอแปรญัตติ นั้น 

        คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 

     จังหวัด ได้ดำเนินการพิจารณาแล้วจงึขอรายงาน ดังนี้       

๑. คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร

 ส่วนจังหวัด โดย นายชัยวัฒน์ อินทร์เลิศ เป็นประธานกรรมการ และ  

          นายเฉลิมพงษ์ รังสวิัฒนศักดิ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ  

     ๒. คณะกรรมการฯ ได้แจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

       ปทุมธานี เข้าร่วมชี้แจงแล้ว และผู้ที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

      ปทุมธานี  ได้มอบหมายให้มาชี้แจงร่วมด้วย คือ  นางสาวกมลวรรณ  

       วงษ์สมุทร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

     3. ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ที่สภาองค์การบริหาร 

     ส่วนจังหวัดปทุมธานี กำหนด  ไม่มีผู้ยื่นเสนอคำแปรญัตติ 

   4. คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วปรากฏผลการพิจารณา 

   ดังต่อไปนี ้

   (1) หลักการและเหตุผล ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 

         (2)  ขอ้  ๑  ชื่อข้อบัญญัติ 

      ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มกีารแก้ไข    

   (3)   ข้อ  ๒ การบังคับใช้ข้อบัญญัติฯ  

             ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 

        (4)   ข้อ ๓  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  

           เป็นจำนวน รวมทั้งสิน้ 1,750,000,000 บาท 

             ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 

       (5)   ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป เป็นจำนวน รวมทั้งสิน้ 

             1,750,000,000 บาท 

            ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 

      (6)  ข้อ 5  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  

          ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไป   

            ตามระเบียบฯ 

            ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มกีารแก้ไข 
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นายเฉลิมพงษ์ รังสิวัฒนศักดิ์   (7)  ข้อ 6  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  

            มีหน้าที่รักษาการ ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  

             ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มกีารแก้ไข 

     คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

     จึงมีมติให้คงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ 

      รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67 ตามร่างเดิมจึงได้เสนอ            

    ร่างข้อบัญญัติฯ ฉบับนี้ มาพร้อมรายงานผลการพิจารณาคำแปรญัตติ 

      เพื่ อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ได้พิจารณ า 

      ในวาระที่สอง และวาระที่สามต่อไป 

ประธานสภา อบจ.  - เชญิเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

     อ่านระเบียบฯ ครับ 

เลขานุการสภา อบจ. - ในการพิ จารณ าร่างข้อบัญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริห ารส่ วนจั งหวัด            

เรื่ อง  งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ  พ.ศ . ๒๕ 67                     

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ีในวาระที่สองนี้ 

      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

      พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565  

      ข้อ ๕๑ กำหนดว่า ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง 

      ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการ 

      แปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น  

     ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วย 

     กับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติ  

    ขอเปลี่ยนแปลงมติน้ันอกี      

ประธานสภา อบจ.   - ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปทุมธานี ฉบับนี้ ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข และคณะกรรมการ

แปรญัตติฯ ให้คงร่างข้อบัญญัติตามร่างเดิม ที่ประชุมรับทราบผล               

การแปรญัตติ แล้วนะครับ เป็นอันว่า ขั้นแปรญัตติในวาระนี้ เรียบร้อย

แล้วนะครับ 

    - ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

      เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67 ขององค์การ 

       บริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ีในวาระที่ ๓   
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ประธานสภา อบจ.  - ขอเชญิเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

  อ่านข้อระเบียบฯ ครับ 

เลขานุการสภา อบจ.    -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   

     พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565   

    ข้อที่ ๕๒ กำหนดว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๓    

ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย         

ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

ลงมตวิ่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรอืไม่ 

  ประธานสภา อบจ.  -  มีสมาชิกครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ  

   -  ผมจึงขอถามมตทิี่ประชุม ดังนี้ 

๑.  สมาชิกท่านใด เห็นชอบให้ตรา เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

จังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67  

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี 

ขอได้โปรดยกมอืครับ 24 เสียง 

  ๒.  สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบให้ตรา เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี 

ขอได้โปรดยกมอืครับ 0 เสียง 

   - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตรา เป็นข้อบัญญัติ 

      องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   

     พ.ศ. ๒๕67 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี    

   - เห็นชอบด้วยมติเสียง 24 เสียง 

- ไม่เห็นชอบด้วยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 2 คน 

   -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่   3 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

    งบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชิญ ท่านนายก ฯ แถลงญัตติ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดปทุมธานีและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ีมคีวามประสงค์ขออนุมัตโิอนเงนิ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองป้องกัน 
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นายก อบจ.ปทุมธานี    และบรรเทาสาธารณภัย โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ 

 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้ 

โอนลด 

กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / งบดำเนินงาน / หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 

ค่าใชจ้่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหนา้ที่ผูป้ฏิบัติงานด้านการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2566 ตัง้ไว้   

เป็นเงิน 650,000 บาท (หน้า 154 ข้อ 2.2 (4)) ขณะนีย้ังไม่มี      

การเบิกจ่าย จึงขออนุมัตโิอนลด เป็นเงิน 330,000 บาท 

(สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 

 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน / งานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 

 งบลงทุน / หมวดค่าครุภัณฑ์ / ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

 ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ และสี) ความเร็ว       

50 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 330,000 บาท (สามแสน

สามหมื่นบาทถ้วน) 

  เนื่องจาก มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบ

ดิจติอล (ขาว - ดำ และสี) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ

กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้

ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบญัตติที่ได้จัดส่งให้ทุก

ท่านแล้ว เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27   



-11- 

 

นายก อบจ.ปทุมธานี     การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด      

ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น    

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการ

ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  

พิจารณาอนุมัตติ่อไป 

ประธานสภา อบจ.  -  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดใน ญัตติ      

          ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชิญครับ 

              -  มีสมาชิกครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ  

      - ผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ    

   ๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรอนุมัติ ใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่าย   

   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

                                      ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 24 เสียง 

   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติ ใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่าย 

    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

                                       ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 0 เสียง 

- สรุปที่ประชุมมีมติอนุมัต ิใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตามที่นายกฯ เสนอ   

   - อนุมัติด้วยมติเสียง 24 เสียง 

      - ไม่อนุมัติด้วยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 3 คน 

        -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  4 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

    งบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชิญ ท่านนายก ฯ แถลงญัตติ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  -  มอบท่านรองสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ แทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  -  เชิญท่านรองสริะพงษ์ สิริโพธินันท์ แถลงญัตต ิเชิญครับ 

นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์  -  เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี  

และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี             

มีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
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นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์   งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ โอนตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ ง จำนวน 1  รายการ , ประเภทครุภัณ ฑ์สำนักงาน จำนวน              

1 รายการ และประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรอือิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 

2 รายการ รวมทั้งสิ้น 4 รายการ และกองคลัง โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน  

1 รายการ และประเภทครุภัณ ฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ                    

รวมทั้งสิน้ 2 รายการ รายละเอียดดังนี้  

 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

 - โอนลด 

 1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน    

และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุมประชาคม แผนชุมชนการพัฒนา

ชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน

แบบบูรณาการ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ขณะนี้             

ยังไม่มีการเบิกจ่าย จงึขออนุมัติโอนลด เป็นเงิน 200,000 บาท 

 2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดประชุมประชาคม เพื่อการจัด,ทบทวน

แผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัดปทุมธานี, การจัดทำยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปทุมธานี , 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปทุมธานี, แผนการดำเนินงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องขณะนี้ยังไม่มีการ

เบิกจ่าย จงึขออนุมัติโอนลด เป็นเงิน 408,700 บาท 

 3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์                 

ด้านการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยศักยภาพบุคลากรกับการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล (ยูทูปเบอร์) อย่างยั่งยืน ขณะนี้ยังไม่มีการเบิกจ่าย             

จงึขออนุมัติโอนลด เป็นเงิน 1,000,000 บาท 

 - โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 1. ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ

กว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 

ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ จำนวน 1 คัน เป็นเงนิ 850,000 บาท  

 2. ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจติอล (ขาว - ดำ และสี) 

ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 330,000 บาท   

เป็นเงิน 660,000 บาท  
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นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์   3. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล                   

จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 24,000 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท  

 4. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรอื LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1      

(28 หน้า/นาที) จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท เป็นเงนิ 26,700 บาท  

 กองคลัง 

 - โอนลด 

 ค่ากระแสไฟฟ้าและค่าบริการอันเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดปทุมธานี ขณะนี้ คงเหลือ 4,553,416.50 บาท (สี่ล้านห้าแสน

ห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบหกบาทห้าสิบสตางค์) จึงขออนุมัติโอนลด        

เป็นเงิน 1,180,000 บาท 

 - โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 1. ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 

2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 

ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ จำนวน 1 คัน เป็นเงนิ 850,000 บาท  

 2. ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจติอล (ขาว - ดำ และสี) 

ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 330,000 บาท  

   เนื่องจากกองยุทธศาสตร์และงบประมาณและกองคลัง มีความ

ประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง, ครุภัณฑ์

สำนักงาน และ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติงานของทางราชการ ดังนั้น เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบญัตติที่ได้จัดส่งให้ทุก

ท่านแลว้ 

  เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27      

การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด    

ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น    

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ           

    โอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการ 
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นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์     ดังกล่าวข้างต้น เพื ่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

    พิจารณาอนุมัตติ่อไป 

ประธานสภา อบจ.  -  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดใน ญัตติ      

          ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชิญครับ 

              -  มีสมาชิกครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ  

      - ผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ    

   ๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรอนุมัติ ใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่าย   

   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

                                      ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 25 เสียง 

   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติ ใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่าย 

    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

                                       ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 0 เสียง 

- สรุปที่ประชุมมีมติอนุมัต ิใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตามที่ท่านรองสิระพงษ์ สิรโิพธินันท์ เสนอ   

   - อนุมัติด้วยมติเสียง 25 เสียง 

      - ไม่อนุมัติด้วยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 3 คน 

        -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  5 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  อื่น ๆ  

ประธานสภา อบจ.  -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอความคิดเห็นหรอืจะอภปิรายในเรื่องอื่นใด 

       อีกหรอืไม่ เชญิท่านนายกครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี    - เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี  

และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาและ

ท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่เห็นชอบในวาระที่ 3 และวาระที่ 4 ที่ผ่านมา     

มีเรื่องเรียนให้ทราบ ตอนนี้ในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากมีนวัตกรรม    

ตัวใหม่ ที่เราเอามาใช้และนำไปทดลองที่อำเภอหนองเสือ ที่คลองเก้า 

อาทิตย์ที่แล้วผมได้เอาไป เนื่องจากมีพี่น้องประชาชนร้องเรียนเรื่อง

ถ น น เส ีย ห าย แล ะชำร ุด  แต ่ใน ข ณ ะ เด ีย วก ัน ม ีน ว ัต ก รรม ค ือ               

เป็นกระสอบป่าน เป็นป่านชนิดหนึ่งจากประเทศอินเดีย ไม่ใหญ่ ขนาดเท่า

ถุงปุ๋ย ถุงปูน แต่เป็นกระสอบป่าน ตรงมุมเขาจะมีช่องให้กรอกพวก

ซีเมนต์ผงและก็หินคลุกเข้าไป แล้วเรานำไปเรียง ๆ กัน อาทิตย์ที่แล้วก็ได้ 
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นายก อบจ.ปทุมธานี    เอาไปทดลองนวัตกรรมตัวนี้ เขาใช้ทำเป็นเขื่อนกั้นน้ำในแม่น้ำที่ประเทศ

อินเดีย พอรู้ว่าจะมีการนำเข้ามา ก็เอามาทดลองผิวถนน เราก็เอารถ      

ของเราไปขุดถนนตรงนั้นให้เป็นสี่เหลี่ยม แล้วก็เอากระสอบป่านอันนี้ไปเรียง

ข้างล่าง เรียงแล้วพรมน้ำให้ชุ่มเหมือนเราเรียงกระสอบทราย แล้วมันจะ

ทำปฏิกิริยากับกระสอบป่าน โดยมันจะย่อยสลายไป และจะเกิดเป็นแผ่นปูน 

ขึ้นมา ยึดติดกันเป็นแผ่นทั้งหมดในพื้นที่ที่เราเรียง ซึ่งจะเกาะเป็นแผ่น  

ไม่ถึง 2 ช่ัวโมง เราก็บดอัดให้เรียบ เพราะฉะนั้น จะดีกว่าที่เราไปใช้   

ยางกระสอบ อันนี้ทดลองอยู่  แต่ถ้านวัตกรรมตัวนี้ผลการทดลอง                

ถ้าเป็นไปได้ ถนนในปทุมเราก็จะใช้งบประมาณ อบจ.สั่งซื้อตัวนี้มา ราคา

ถูกกว่า ทนกว่าและได้ผลมากกว่า ถ้าเราเอาหนิคลุกหรือยางกระสอบทำ                    

พอหน้าแล้งมันจะเกิดฝุ่นอีก ซึ่งจะไม่มีเหมือนเราเอาแท่นปูนเข้าไป               

ผมเอาไปทดลองอยู่  รอผล อีกเรื่องหนึ่ งที่ฝาก  เมื่อวานได้ เข้าไปที่                

อำเภอหนองเสือ ได้นำรถแม็คโครเข้าไป ตอนนี้ทั้งสวะ ทั้งหญ้าเริ่มขึ้นเต็ม 

ฝากท่าน สจ. ในพื้นที่ประสานกับทาง อบจ. , อบต. ต่าง ๆ ฝากท่าน 

เด่นวันชัย ฯ ด้วยครับ สมมุติว่าถ้ามันเหลือบ่ากว่าแรงรีบแจ้งมา เดี๋ยวพอ

เรามีโป๊ะ เริ่มลงปรับสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เราก็อาจจะต้องจ้างเพิ่มเติม

เพื่อไปเคลียร์ทั้งหมด เพราะว่าตอนนี้มันเกินกำลังคนแล้ว ที่ลงไปกับ               

ท่านเด่นวันชัย ฯ อีกเรื่องหนึ่งนะครับ ขอขอบคุณ ท่าน สจ.หลาย ๆ ท่าน  

ที่ ไปร่วมงาน อสม. ตอนนี้ทั้ ง 4 รุ่น  วันนี้ก็ เป็นรุ่นสุดท้าย รุ่นที่  4               

เดี๋ยวผมก็ไปทำพิธีเปิด กลุ่ม อสม.กลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่สำคัญ ก็ได้ให้                 

รองพัชร์ชิสา ฯ เข้าไปดูแลกองสาธารณสุขของเรา และในส่วนของกระเป๋า

ที่จะจัดทำให้ ตอนนี้เราก็คุยปรึกษาหารือท่านปลัด ท่าน ผอ.ทั้งหมดแล้ว 

เดี๋ยวจะจัดกระเป๋าลงไปให้นะครับ ในนั้นจะมีอุปกรณ์การรักษา แต่จะจัด

ไปที่ รพ.สต. ทั้ง 13 แห่ง ที่มาอยู่กับเราก่อน จะซื้อให้ประจำที่ รพ.สต. 

ส่วนพี่น้อง อสม. ก็สามารถมาขอยืมไปใช้ไปดูแลพี่น้องประชาชนได้ อันนี้

เป็นเรื่องที่เรยีนเพื่อทราบ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.  - ขอบคุณครับ มีสมาชิกลาเพิ่มเติมนะครับ ท่าน สจ.สุริยา ธรรมธารา 

เขตอำเภอหนองเสือ ขอลาการประชุมมานะครับ เนื่องจากการจัดเก็บ

รายได้และงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนั้น             

เกินจากเป้าที่ เราได้วางไว้ในปี 2566 ซึ่งวางไว้ 1,700 ล้านบาท      

ผมขอเชิญท่านสมาชิกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 3) ในวันที่ 

6 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. เป็นการประชุมงบเพิ่มเติมและ    

การโอนเงนิงบต่าง ๆ  และอีกเรื่องที่สำคัญ เนื่องจากขณะนีเ้ราได้ประชุม 
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ประธานสภา อบจ. งบประมาณ 2567 เรียบร้อยแล้ว และจะมีการประชุมอีก 3 - 4 ครั้ง 

ก่อนที่จะสิ้นปีงบประมาณ ผมอยากให้สมาชิกสภาทุกท่านในช่วงเวลาปลาย

งบประมาณนี้ ขอเชิญท่านสมาชิกมาประชุมให้ครบนะครับ อย่าเดินทาง

ไปไหน เพราะเป็นช่วงสิ้นปีงบประมาณ มีเรื่องที่ต้องประชุมมากมาย 

และขอฝากท่าน ผอ. ทุกกอง ท่านปลัด เรื่องงบเหลือจ่ายปลายปี ขอให้

ทุกกอง เก็บงบเหลือจ่ายปลายปี เอามาส่งยอดคืนให้ฝ่ายงบประมาณ     

นะครับ เพื่อที่จะทำงบประมาณเหลือจ่ายปลายปี นำมาใช้ให้หมดนะครับ 

อย่าใหต้กเป็นเงนิสะสมนะครับ เพราะว่าตกเป็นเงินสะสมจะนำมาใช้ยาก

นะครับ ขอความกรุณานะครับ ฝากด้วยนะครับท่าน ผอ. เป็นเรื่องสำคัญ

นะครับ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการจัดการบริหารงบประมาณ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีของเรา ขอบคุณท่านสมาชิก      

ที่ให้ความร่วมมือในการทำงบประมาณ ปี 2567 ที่ได้ประชุมกันเสร็จสิ้น

เรียบร้อย 1 ปี การประชุมสภาจะมีขึ้นไม่กี่ครั้ง ที่ผมจะเชิญประชุม ขอให้

ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านคณะ

ผู้บริหาร ขอให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดปทุมธานี เพราะเป็นเรื่องสำคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปทุมธานี ถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญสูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปทุมธานีของเรา ก็คือการประชุมสภา และใกล้สิ้นปีงบประมาณจะมีการ

ประชุมหลายครั้ง อย่างเช่นปีนี้ จะมีการประชุมงบเพิ่มเติม งบเหลือจ่าย

ปลายปี นอกจากงบประมาณปี 2567 แล้ว ยังมีงบเพิ่มเติม งบเหลือจ่าย

ปลายปี และการกันเงิน ซึ่งเป็นการประชุมขั้นตอนสุดท้ายขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ในงบประมาณปีนั้น ๆ  เพราะฉะนั้น                   

การประชุมสภาทุกครั้งที่ผมได้เรียกเข้ามา เป็นการประชุมที่สำคัญ ขอให้

อย่าขาด เพื่อจะได้ความภูมิใจของพี่นอ้งประชาชนที่ได้ลงคะแนนเลือกทุกท่าน  

มาทำหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ครับเชิญท่านนายกครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี    - เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  และ

สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน มีเรื่องเพิ่มเติมนะครับ เรื่องผลการประเมิน

ของเรา ความโปร่งใส ท่านคงเห็นแล้วในไลน์ทั้งหมด เดี๋ยวเราก็คงจะขึ้นป้าย

ประชาสัมพันธ์ เพราะว่า อบจ.เรานั้น ผลการประเมินความโปร่งใสของ

เราได้คะแนนถึง 98.32 คะแนน ก็ถือว่าสูงที่สุดนะครับ สูงจากปีที่แล้ว

ขึน้มา แล้วในปีนี้ปทุมธานีในการบริหารของเรานั้น เราสูงที่สุด และอีกหลาย  ๆ

 



-17- 
 

นายก อบจ.ปทุมธานี  จังหวัด ที่ยังอยู่ในเกณฑ์แต่ของเราขยับขึ้นมาสูงมาก ต้องขอขอบคุณ

น้อง ๆ ทุกคน เจ้าหน้าที่ทุกคน โดยการนำของท่านปลัด ที่เราสามารถ

ผ่านพ้นไปอีกครั้งหนึ่ง และได้รับผลการประเมินสูงขึ้นมา แต่สิ่งที่เป็นห่วง 

ตามคะแนนออกมานั้น ตาม อบต. หลาย ๆ แห่ง ยังอยู่ในคะแนนที่ต่ำ        

ก็ ชี้ให้เห็นว่า การบริการพี่น้องประชาชน ความพึงพอในของพี่น้อง

ประชาชน ความโปร่งใส ยังมีอุปสรรคอยู่ อีกประเด็นหนึ่ง ในการที่เรา

บริหารงานมาในปีก่อนโน้น งบประมาณเราจะตั้งไว้ 1,750 ล้านบาท     

ปีแรก ที่ทีมงานเราเข้ามานั้น เรามาเจอกันท่ามกลางโควิดที่รุนแรงมาก                

แต่เมื่อเราผ่านพ้นโควิดมาได้ ในปีที่ผ่านมาปรากฏว่า เราไม่เคยมีเงินเพิ่ม 

จาก 1,750 ล้านบาท ตอนนี้เราเพิ่มมา 371 ล้านบาท และเพิ่มมาอีก 

10 กว่าล้านบาท ถูกไหม จะเป็น 380 กว่าล้านบาท ที่มีเงินเพิ่มขึ้นมา 

อันนี้ก็คือในปีหน้า ทำให้การตั้งงบประมาณในปีต่อไปนั้น แทนที่เราจะ

ตั้งอยู่ที่ 1,750 ล้านบาท เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา ในครั้งต่อไป ปีต่อไป

เราต้องตั้ง 2,000 ล้านบาทขึ้น แต่เมื่อเรามีงบประมาณ 2,000 ล้านบาทขึ้น 

เราจะชี้ให้เห็นว่า จังหวัดปทุมธานีที่มีรายได้สูงสุด เราอาจจะขยับมาอยู่ 

1 ใน 5 ผมมั่นใจอย่างนั้น ของจังหวัดที่ ได้งบประมาณสูงสุดขึ้นมา 

เพราะฉะนั้น คงมีอะไรหลาย ๆ สิ่ ง หลาย ๆ อย่าง หลังจากที่ เรามา

บริหารงาน เราอุดรูรั่วทั้งหมด เพราะฉะนั้นเราเห็นชัดเจนว่างบประมาณ

เราท่วม ขอใช้คำว่างบประมาณเราท่วมมาถึง 380 กว่าลา้นบาท ก็เรียน

ให้ที่ประชุมทราบ และขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกัน ทำให้ครอบครัว อบจ.เรา 

เดินหน้าไปทุก ๆ ด้าน ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.  - ครับ ตามที่ท่านนายกได้แจ้ง ก็คือ งบประมาณที่ท่วมมาก็จะเป็น            

การทำงบประมาณเพิ่มเติมที่ผมได้นัดกับท่านสมาชิกไว้เมื่อสักครู่ ก็คือ

จะประชุมในวันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ก็คืองบเพิ่มเติม 

ถือว่าเยอะนะครับ 380 กว่าล้านบาท มันจะมีเข้ามาอีกนิดหน่อยใช่ไหมครับ 

ผมเป็น สจ.มาสิบกว่าปี ปีนี้เยอะที่สุดนะครับ ยินดีกับท่านสมาชิกนะครับ

และท่านผู้บริหารด้วย มีงบประมาณในการจัดทำงบประมาณให้กับ                

พี่น้องประชาชน แก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้เพิ่มขึ้นมา และก็                 

เงินเหลือจ่ายปลายปีนะครับอย่าลืมนะครับ ผมขอเน้นย้ำทุกกองนะครับ 

เก็บเงินเหลือจ่ายที่แต่ละกองของท่านได้ตั้งงบประมาณไว้นะครับ และ

เหลือจากการประมูลหรอืว่ายังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ หรอืดำเนินการไม่ได้ 

ขอให้เก็บมาทุกบาททุกสตางค์ นำมาใช้พัฒนาจังหวัดให้หมดนะครับ 

อย่าใหต้กเป็นเงนิสะสม ถ้าเป็นเงนิสะสมจะหยิบมาใช้ยาก หยิบมาใช้ดไีม่ดี 








